

Source : ไทยรัฐ (ข่าว)

Date : ๕๗ S.A. 2560

Page :

19

No :

ศาลให้ประกัน ปล่อย'เรแกน' ข้ามโรงไฟฟ้า

กรณีแกนนำเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 18 คน รวมเยาวชนอีก 1 คน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมระหว่างออกมาเคลื่อนไหวเดินเท้าจาก อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อจะไปยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.ที่ผ่านมา และเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดี 4 ข้อหา แต่ทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หลังถูกนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดสงขลาปรากฏว่า 15 แกนนำไม่ได้รับการประกันตัวเพราะหลักทรัพย์ไม่พอ มีเพียงเยาวชนอายุ 16 ปีเพียงคนเดียวที่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาให้ประกันตัวได้ เนื่องจากวงเงินหลักทรัพย์เพียง 5,000 บาท

ต่อมาช่วงสายวันที่ 29 พ.ย. ที่ศาลจังหวัดสงขลา กลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณรวม 7 คนร่วมกันใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัว 15 แกนนำเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ศาลมีข้อกำหนดว่าผู้ประกันต้องเป็นญาติของผู้ต้องหาถึงจะประกันได้ทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งอาจารย์ยื่นประกันได้ ภายหลังจากนายยื่นศาลพิจารณาอีกครั้งโดยใช้ตำแหน่งของอาจารย์ทั้ง 7 คน เป็นประกันเหมือนเดิม โดยให้เหตุผลว่าอาจารย์ทั้ง 7 คน และกลุ่มผู้ต้องหาทำงานร่วมกันมานานเสมือนเป็นญาติ หลังจากศาลได้ไต่สวนแล้วอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 15 คน สร้างความดีใจให้เครือข่ายและญาติที่มาปักหลักรออยู่ที่หน้าเรือนจำจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการดำเนินการกับแกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้าว่า ทางรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ศาลเรียบริ้อยแล้วขณะที่การตั้งข้อกล่าวหาแกนนำมีบนนั้น ตนขอชี้แจงว่าไม่ได้ใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.2559 แต่เป็นเรื่องใช้ความรุนแรง และขัดขวางการทำงาน

เมื่อถามว่า หลายฝ่ายเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของศาล เพราะเราใช้กฎหมายปกติ ไม่ใช่กฎหมายการเมือง ส่วนจะรอมขอมให้หรือไม่ เป็นขั้นตอนของศาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อถามอีกว่า เกรงว่าจะนำเรื่องนี้ไปจุดประเด็นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คิดว่าไม่เพราะไม่ได้ใช้กฎหมายชุมนุม และก่อนหน้านี้ได้บอกผู้ชุมนุมแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้ที่พัก นายกฯให้ส่งหนังสือร้องเรียนมา

เมื่อถามอีกว่า ประเด็นนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมาย รัฐบาลให้พันธะสัญญาต่อบทสรทประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นจะสวนกับแนวทางของรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่สวนกันเพราะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นการขัดขวางการทำงาน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศใช้ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลาและปัตตานีอีก 1 ปี ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการประกาศใช้ไปแล้ว 1 ปี เมื่อครบ 1 ปีก็หมดอายุ ประกาศใช้มาไม่รู้ก็ทนแล้ว ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวว่า การใช้กองกำลังสลายกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้า ตำรวจใช้ไซ้ตรวจล่ามข้อมือชาวบ้านผู้ต้องหาจากโรงพักขึ้นรถพาไปศาลถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง รวมถึงการออกข้อกำหนดโดยอาศัย พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นการใช้อำนาจที่เกินกว่าเหตุ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา สมาคมฯจำเป็นต้องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ป.ป.ช. ในวันที่ 30 พ.ย.นี้

ด้าน ร.ท.หญิงสุดศลาเลิศภควัดอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ว่า สิ่งที่น่าทึ่งคือต้องปล่อยตัวชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืน มติ ครม.ที่ประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ และขอให้ดำเนินคดีอาญา ม.157 กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมใช้ความรุนแรงกับชาวบ้าน เพราะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ